

# HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Bậc Chân Tu Và Bọn Yêu Tinh** của HCA. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng.**



## **BẬC CHÂN TU VÀ BỌN YÊU TINH**

*Ngài Thích Minh Tuệ*

Câu chuyện về thầy Thích Minh Tuệ, hơn nửa năm nay, đã là một thời sự nóng bỏng không những trong nước mà còn ở ngoài nước.

Sở dĩ trong nước, sư Minh Tuệ nổi tiếng vì ngài thực hiện Khổ Hạnh Tu Đầu Đà: bộ hành chân trần, ăn mỗi ngày một bữa, ngủ ngoài và mặc y phẩn tảo bằng giẻ rách nhặt trên đường. Cách tu này trái ngược lối tu tha hoá của đám giả tu ở trong Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh: đi xe hơi, ăn ngon, mặc đẹp ở trong những ngôi chùa “hoành tráng”.

Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh là tổ chức do chính quyền Cộng-Sản nặn ra sau khi tiêu diệt Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất, các vị lãnh đạo của tổ chức này lớp vượt biên ra nước ngoài, lớp kẹt lại trong nước bị tù tội. Giáo Hội Quốc Doanh được lập ra nhằm hai mục đích: chứng minh Cộng-Sản cho tự do tôn giáo và thu lợi từ việc phật tử cúng dường. Nay, sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ làm phật tử thấy rõ bản chất gian dối của đám sư quốc doanh nên không lui tới những ngôi chùa đó nữa.



*Đoàn hành giả của thầy Thích Minh Tuệ*



Sau nhiều lần bắt bớ, ngăn cản sư Minh Tuệ không được, nhà cầm quyền Cộng-Sản Việt-Nam tách rời sư Minh Tuệ ra khỏi quần chúng phật tử Việt-Nam bằng cách cho Ngài bộ hành sang Ấn-Độ. Tuy nhiên, họ không quên cho một số người đi theo giám sát dưới vỏ bọc nhà sư hay người lo thủ tục cho đoàn nhập cảnh các quốc gia trên đường đi đến Ấn-Độ của Ngài. Đứng đầu là tên Đoàn Văn Báu, thượng tá công an, “tiến sĩ giấy” luôn luôn kèm kẹp thầy Minh Tuệ, không cho ai tiếp cận thầy, đuổi về một vị sư muốn theo thầy đi qua Ấn-Độ, dù rằng đoàn không còn ở trên đất nước Việt-Nam.



*Thượng tá công an Đoàn Văn Báu*

Đây là chức vụ trong đảng của Đoàn Văn Báu: **Giảng Viên Khoa Tâm Lý, Đại Học An Ninh Nhân Dân, Phó Trưởng Khoa Tâm**

## **Lý và Vụ Trưởng Vụ Lý Luận Chính Trị, Ban Tuyên Giáo Trung Ương.**

Ngay cả các nhà báo Thái-Lan, phóng viên các đài RFA, BBC cũng bị hấn ngăn cản làm công việc của nhà truyền thông. Điều này chứng tỏ dù đã ra khỏi nước Việt-Nam, nhưng Cộng-Sản Việt-Nam vẫn không để cho thầy Minh Tuệ tự do tu tập cũng như không cho phạt tử gặp thầy để đánh lễ.



*Youtuber Lê Khả Giáp*

Sự việc này khiến chúng ta nhớ đến chuyện Đường Tăng đi Tây-Trúc thỉnh kinh, chỉ có điều khác là dọc đường thầy Tam Tạng mới gặp yêu tinh còn ở đây là yêu tinh bám theo thầy suốt cuộc hành trình. Tên Báu là tên yêu chúa còn những con yêu khác giả dạng người thường hay thầy tu nào ai biết. Có điều tên Báu và

“trợ lý“ của hắ là Lê Khả Giáp ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ kèm kẹp sư Minh Tuệ, còn được hưởng lợi từ sự độc quyền quay youtube. Chỉ trong vài giờ họ kiếm được cả triệu view. Thật là lưỡng lợi đôi đường.

Nhưng theo luật nhân quả của nhà Phật ai làm phải được hưởng phước còn ai tạo nghiệp sẽ lãnh quả báo.

**6/1/2025**

**HCA**